

## สำเนา

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายยงยุทธ ดีคำวงศ์	ประธานสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ยงยุทธ ดีคำวงศ์	
๒	นายกันหา ณะวงค์	รองประธานสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	กันหา ณะวงค์	
๓	นายไชยรัตน์ ดีอินคำ	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ไชยรัตน์ ดีอินคำ	
๔	นายพัฒน์ คำนนธิ์	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	พัฒน์ คำนนธิ์	
๕	นางสุภาพ ใจจันทร์	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	สุภาพ ใจจันทร์	
๖	นายสันต์ ศรีสีดา	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	สันต์ ศรีสีดา	
๗	นางขันทอง ดีพิชัย	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ขันทอง ดีพิชัย	
๘	นายสุชาติ ดีสุดหล้า	สมาชิกสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	สุชาติ ดีสุดหล้า	
๙	ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา	เลขานุการสภา อบต.น้ำเกี๋ยน	ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา	

ผู้ไม่มาประชุม ผู้ขาดประชุม ผู้ลาประชุม ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมังกร ดีปินตา	นายก อบต.น้ำเกี๋ยน	มังกร ดีปินตา	
๒	นายสมพงษ์ กันทะ	รองนายก อบต.น้ำเกี๋ยน	สมพงษ์ กันทะ	
๓	นางเมฆขลา ดีปินตา	รองนายก อบต.น้ำเกี๋ยน	เมฆขลา ดีปินตา	
๔	นางธิดารัตน์ คำเฟื่องฟู	เลขานุการนายก อบต.น้ำเกี๋ยน	ธิดารัตน์ คำเฟื่องฟู	
๕	นายผ่อง มหาวงศนันท์	กำนันตำบลน้ำเกี๋ยน	ผ่อง มหาวงศนันท์	
๖	นายจิตติกร ลำทะสอน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑	จิตติกร ลำทะสอน	
๗	นายพิสุจน์ เกียนเรือน	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓	พิสุจน์ เกียนเรือน	
๘	นายปรีชา ดีสม	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๔	ปรีชา ดีสม	
๙	นายต่อม คุณะยศ	ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒	ต่อม คุณะยศ	
๑๐	นายอดิสร ศรีจันทร์ดี	ผอ.กองช่าง อบต.น้ำเกี๋ยน	อดิสร ศรีจันทร์ดี	
๑๑	นางสุวลักษณ์ สนทิม	ผอ.กองคลัง อบต.น้ำเกี๋ยน	สุวลักษณ์ สนทิม	
๑๒	นายศาสตรา สิ้นันตา	ผอ.กองการศึกษาฯ	ศาสตรา สิ้นันตา	
๑๓	นางธัญชนก ศรีทองสุข	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.น้ำเกี๋ยน	ธัญชนก ศรีทองสุข	
๑๔	นางอัญชลี ปันทา	นักวิชาการเงินและบัญชีฯ	อัญชลี ปันทา	
๑๕	นายศรรัก รินทร์รัชต์	นักวิชาการพัสดุฯ	ศรรัก รินทร์รัชต์	
๑๖	นางสุภาพร ชินะวงค์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ	สุภาพร ชินะวงค์	
๑๗	นายวิทยา ณะวงค์	นายช่างโยธา	วิทยา ณะวงค์	

## สำเนา

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน

.....  
เมื่อถึงกำหนดเวลานัดประชุมแล้วเลขานุการสภาฯได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาฯเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงได้เชิญทุกท่านเข้าห้องประชุม และเชิญท่านประธานสภาฯดำเนินการประชุมต่อไป

เริ่มการประชุมเวลา	๐๙.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธานสภาฯ	ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ ซึ่งมีเรื่องที่ผู้บริหารได้เสนอญัตติมาในระหว่างสมัยประชุมเพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนได้พิจารณาดำเนินการและประกอบกับมีเรื่องที่จะปรึกษาหารือกันหลายเรื่อง แต่ก่อนนี้จะได้ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไปนั้น เนื่องจากมีพนักงานส่วนตำบลโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนอีกหนึ่งตำแหน่ง จึงขอให้ผู้ที่โอนย้ายมาได้แนะนำตัวให้กับที่ประชุมได้รับทราบ
นายช่างโยธา	นายวิทยา ณะวงค์ ตำแหน่งนายช่างโยธา สังกัดกองช่าง ได้แนะนำตัวเป็นคนในพื้นที่ตำบลน้ำเกี๋ยน กล่าวขอบคุณที่ให้โอกาสได้มาปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนและยินดีที่จะได้ปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อไป
ที่ประชุม	มีมติรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒	เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๑/๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ประธานสภาฯ	ได้สอบถามที่ประชุมจากการตรวจสอบรายงานการประชุมที่คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบครั้งหนึ่งแล้ว และได้ปิดประกาศไว้หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล มีท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงก็ขอให้แจ้งต่อที่ประชุม เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ จึงขอมติที่ประชุมว่าจะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม่ โดยให้ลงมติโดยเปิดเผยด้วยวิธีการยกมือขึ้นพื้นศีรษะ
ที่ประชุม	มีมติรับรองรายงานการประชุมด้วยคะแนนเสียง ๗ คะแนนเสียงโดยท่านประธานสภาฯงดออกเสียง
ประธานสภาฯ	ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและลงลายมือชื่อไว้ในรายงานการประชุมเป็นหลักฐาน และสอบถามว่าในรายงานการประชุมดังกล่าวมีข้อความตอนใดหรือคำใดๆ ประโยคใดที่ไม่สมควรจะเปิดเผย หรือให้มีการโฆษณาประกาศให้ประชาชนทราบก็ขอให้สมาชิกสภาฯได้แจ้งต่อที่ประชุม เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติว่าสมควรให้เปิดเผยโฆษณาได้เพียงใด ด้วยวิธีการยกมือขึ้นพื้นศีรษะ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบให้เปิดเผยได้ทั้งฉบับ ด้วยคะแนนเสียง ๗ คะแนนเสียงโดยท่านประธานสภาฯงดออกเสียง
ประธานสภาฯ	ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและเข้าสู่วาระต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๓	กระทู้ถาม
ประธานสภาฯ	แจ้งที่ประชุมทราบว่าในระเบียบวาระนี้ไม่มีท่านใดยื่นกระทู้ถามผู้บริหารแต่อย่างใด
ที่ประชุม	รับทราบ

- ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ
- ๔.๑ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔
- วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ และ วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ
- วาระที่ ๒ ชั้นแปรญัตติ
- ประธานสภา แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ ในชั้นแปรญัตติ ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนได้พิจารณากำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติของคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจะได้เสนอคำแปรญัตติที่เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมร่างข้อบัญญัติดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๔ ถึงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมานั้น ก่อนที่จะให้ที่ประชุมได้พิจารณาในชั้นแปรญัตติ ขอให้คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้แถลงผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาต่อไป
- นายภัณฑา ธนะวงศ์ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯได้แจ้งต่อท่านประธานสภาฯและที่ประชุมทราบว่าตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมให้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ หลังจากที่ประชุมได้พิจารณารับหลักการแล้ว ขอเรียนว่า คณะกรรมการแปรญัตติฯได้มีการพิจารณาโดยละเอียดทุกหัวข้อในเบื้องต้นยังไม่พบข้อบกพร่องและตลอดระยะเวลาที่มีการพิจารณาได้เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาปรากฏว่าในระหว่างที่มีการพิจารณานั้นไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด หรือผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอขอแปรญัตติแต่อย่างใด คณะกรรมการพิจารณาโดยละเอียดแล้ว จึงมีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิมไว้ทุกประการโดยไม่มีคณะกรรมการท่านใดของสงวนความเห็นและขอสงวนคำแปรญัตติแต่อย่างใดจึงได้นำเรียนต่อท่านประธานสภาฯทราบส่วนหนึ่งแล้วเพื่อดำเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป
- ประธานสภา กล่าวขอบคุณคณะกรรมการแปรญัตติทุกท่าน และขอเชิญผู้บริหารได้แจ้งรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง
- นายมังกร ดีปินตา กล่าวกับท่านประธานสภาฯ, สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านว่า ตามที่ผู้บริหารได้เสนอร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔ มาเพื่อใช้ในการบริหารกิจการของ อบต.น้ำเกี๋ยน ดังรายละเอียดแจ้งแล้วนั้น ในวาระนี้จะได้นำเรียนในรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งโดยขออนุญาตให้นางรัชชนก ศรีทองสุข หัวหน้าสำนักปลัด เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดแทน
- ประธานสภา ออนุญาตให้ชี้แจงแทนได้
- นางรัชชนก ศรีทองสุข ได้แจ้งรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ เรียงตามลำดับหัวข้อต่อที่ประชุมทราบอย่างละเอียดจนครบทุกรายการแล้ว
- ประธานสภา แจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าตามที่คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติได้แถลงผลการพิจารณา และทางฝ่ายบริหารได้แจ้งรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมทราบแล้วนั้น เนื่องจากการพิจารณาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณากันโดยละเอียดรอบคอบ ถึงแม้ในการพิจารณาของ

ที่ประชุม	คณะกรรมการแปรรูปจะไม่มีท่านใดเสนอคำขอแปรรูปก็ตาม ในวาระนี้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนท่านใดประสงค์จะอภิปรายหรือสงสัยจะสอบถามอีกก็ขอเชิญ
ประธานสภา	ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดอภิปรายหรือสอบถาม กล่าวกับที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการแปรรูปและผู้บริหารและผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้แจ้งรายละเอียดแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ที่ประชุมทราบโดยละเอียดแล้วไม่มีท่านใดอภิปรายหรือสอบถาม ก็ถือว่าทุกท่านได้รับทราบและเข้าใจดีแล้ว จึงได้ตรวจสอบองค์ประชุมเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วขอให้ที่ประชุมลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้คงร่างเดิมหรือไม่ โดยลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้น ฟื้นศิริชะ
ที่ประชุม	มีมติเห็นชอบให้คงร่างเดิม ด้วยคะแนนเสียง ๘ คะแนน มีมติไม่เห็นชอบ - คะแนน งดออกเสียง - คะแนน
ประธานสภา	ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่ง และเข้าสู่การพิจารณาในวาระต่อไป คือวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ
ประธานสภา	<p style="text-align: center;"><b>วาระที่ ๓ ชั้นลงมติ</b></p> ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ ในวาระที่ ๓ ชั้นลงมติ ว่าที่ประชุมจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนหรือไม่โดยจะไม่มีการอภิปรายอีก เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มีการอภิปรายถ้ามีเหตุผลอันสมควร เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดเสนอให้มีการอภิปราย จึงได้ตรวจสอบองค์ประชุมเมื่อเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมได้ลงมติว่าจะอนุมัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือไม่ โดยลงมติแบบเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นฟื้นศิริชะ
ที่ประชุม	-มีมติด้วยคะแนนเสียง ๘ คะแนนเสียง เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๖๔ -มีมติไม่เห็นชอบ - คะแนน -งดออกเสียง - คะแนน
ประธานสภา	ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและจะได้นำเสนอร่างข้อบัญญัตินี้ให้ท่านนายก อบต.เพียงพิจารณาดำเนินการตามระเบียบต่อไป
ที่ประชุม	รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕	<b>เรื่องที่เสนอใหม่</b>
ประธานสภา	<b>๕.๑ การพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ</b> แจ้งที่ประชุมทราบว่าทางผู้บริหารได้เสนอญัตติเพื่อให้สภาฯได้พิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงขอให้ผู้บริหารได้แจ้งรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายก อบต.	กล่าวกับท่านประธานและที่ประชุมว่า เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกียนได้พิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ หนึ่งรายการ สำหรับรายละเอียดนั้น ขออนุญาตท่านประธานสภาให้ผู้อำนวยการกองช่างเป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมแทนตนเอง อนุญาตให้ดำเนินการได้
ประธานสภา	กล่าวกับท่านประธานสภาและแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องมีการโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
นายอดิศร ศรีจันทร์ดี (ผู้อำนวยการกองช่าง)	ผู้บริหรจึงได้.../

ผู้บริหารจึงได้เสนอขออนุมัติขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนพิจารณาโอนและแก้ไข  
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ดังมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงานรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย  
งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

๑.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ตั้งไว้ ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ  
ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลน้ำเกี๋ยน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่าย  
เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-พ.ศ.๒๕๖๕)หน้า ๑๑๗ ลำดับที่ ๖  
มีงบประมาณคงเหลือก่อนการโอน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท เสนอขอให้โอนลดในครั้ง  
นี้ จำนวน ๑๐,๖๐๐ บาท

เพื่อเสนอขออนุมัติโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตั้งเป็นรายจ่ายขึ้นใหม่ ๑ รายการคือ  
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  
ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งเพิ่มไว้ ๑๐,๖๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

-โครงการขุดลอกลำเหมือง บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๓ ตั้งเพิ่มไว้ ๑๐,๖๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็น  
ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกลำเหมือง บริเวณห้วยกุก บ้านต้นกอก หมู่ที่ ๓ จำนวน ๑ แห่ง ปากกว้าง  
๓.๐๐ เมตร ท้องกว้าง ๑.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ยาว ๑๒๐.๐๐ เมตร พร้อมกับขุดท่อระบาย  
น้ำคอนกรีตเดิมออกและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตกลับเข้าที่เดิมพร้อมดินถม รายละเอียดตามเอกสาร  
ที่สำเนาแจกจ่ายให้ทุกท่านแล้ว

**นายก อบต.**

ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมที่ได้เสนอขออนุมัตินี้มาเนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีลำห้วยสองสายเล็กๆมาบรรจบ  
กันและบริเวณห้วยกุกได้วางท่อระบายน้ำเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรผ่านข้ามลำห้วยได้และ  
ขณะนี้ได้เกิดน้ำพัดพาดินตะกอนมาทับถมบริเวณดังกล่าวจนเกิดเป็นสันดอนแทนลำห้วยรวมถึงทำให้  
ท่อระบายน้ำก็ถูกดินทับถมไม่สามารถระบายน้ำได้ ซึ่งถ้าหากเข้าสู่ฤดูฝนแล้วมีน้ำไหลหลากมาจะทำ  
ให้อ่างเข้าท่วมพื้นที่นาของเกษตรกรได้รับความเสียหายได้ทางประชาชนจึงได้แจ้งความเดือดร้อนผ่าน  
มาทางผู้ใหญ่บ้านบ้านต้นกอกหมู่ที่ ๓ อีกทางหนึ่ง ดังนั้นเพื่อให้สภาพลำห้วยสาธารณะกลับคืนสู่  
สภาพเดิมจึงจำเป็นต้องมีการขุดลอกลำห้วยดังกล่าวและทำการรื้อเอาท่อระบายน้ำเพื่อเอาเศษดิน  
ตะกอนออกแล้ววางกลับที่เดิมเพื่อให้มีน้ำไหลผ่านได้ตามปกติ จึงได้เสนอขอให้สภาองค์การบริหารส่วน  
ตำบลน้ำเกี๋ยนพิจารณาโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว  
ต่อไป

**ประธานสภา**

ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนได้พิจารณาตามที่ผู้บริหารและตัวแทนผู้บริหาร  
เสนอมา และแจ้งให้ทราบว่าตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ รวมถึงแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง  
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ  
เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น และสอบถามว่ามีท่าน  
ใดประสงค์อภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่

**ที่ประชุม**

-นายพัฒน์ คำนนี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน กล่าวกับท่านประธานสภาและแจ้ง  
ที่ประชุมว่าบริเวณดังกล่าวเป็นไปตามที่ผู้บริหารเสนอมาตนเองก็ได้รับแจ้งจากชาวบ้านและได้ไป

ประธานสภาฯ ตรวจสอบก่อนแล้วเห็นว่าจำเป็นจะต้องได้รับการแก้ไข ในส่วนตัวแล้วก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง สอบถามว่ามีท่านใดประสงค์อภิปรายหรือซักถามอีกหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีท่านใดสอบถามจึงได้ตรวจนับจำนวนองค์ประชุมเมื่อเห็นว่าครบตามจำนวนแล้ว จึงขอให้ลงมติว่าจะอนุมัติตามที่เสนอมาหรือไม่ โดยให้ลงมติเปิดเผยด้วยวิธียกมือขึ้นพื้นศีรษะ

ที่ประชุม มีมติด้วยคะแนนเสียง ๘ คะแนนเสียง อนุมัติตามที่เสนอมาทุกประการ

ประธานสภาฯ ได้ประกาศคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบอีกครั้งหนึ่งและ

**๕.๒ กิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล**

ประธานสภาฯ แจ้งที่ประชุมทราบในวาระนี้ยังไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาเพิ่มเติม และได้สอบถามว่ามีท่านใดจะเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ เมื่อเห็นว่าไม่มีจึงแจ้งที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาในวาระต่อไป

ที่ประชุม รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๖**

**เรื่องอื่นๆ**

ประธานสภาฯ **๖.๑ เรื่องจากผู้บริหาร** แจ้งที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้เป็นเรื่องอื่นๆในเบื้องต้นทางผู้บริหารมีเรื่องใดที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็ขอเชิญแจ้งได้

นายก อบต.

กล่าวต่อท่านประธานสภาฯและแจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้

๑.เรื่องสถานการณ์ภัยแล้งและไฟป่าหมอกควัน ทางท่านนายอำเภออุ้มเพียงก็ได้เน้นย้ำตามที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งกำชับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องร่วมมือกันในการปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมป้องกันและจังหวัดน่านกำหนดระยะเวลาห้ามมิให้มีการเผาในที่โล่งแจ้งทุกชนิดตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ อย่างเคร่งครัด เพราะขณะนี้ปรากฏว่าได้มีจุดความร้อนเกิดขึ้นในหลายจุดในหลายอำเภอ ดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒.เรื่องงานกาชาดและของดีจังหวัดน่านประจำปี ๒๕๖๔ ที่จะมีขึ้นตั้งแต่วันที่ ๕ ถึง ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ริมน้ำน่าน ทางคณะกรรมการระดับอำเภอได้คัดเลือกตัวแทนในการเข้าประกวดร้องเพลง ลูกทุ่งพร้อมกับทางเครื่อง ในประเภทผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ปีนี้ได้เลือกตัวแทนจากตำบลน้ำเกีฮ่วน คือ นายไชยรัตน์ ดีอินคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วน ก็ขอเชิญชวนทุกท่านได้ไปร่วมเชียร์ให้กำลังใจในคืนวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ เวทีกลาง ได้สะพานพัฒนาภาคเหนือ

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.เรื่องการดำเนินงานเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ขอให้คณะกรรมการบริหารจัดการขยะทุกหมู่บ้านได้ดำเนินการตามที่ได้มีการกำหนดกันไว้ ขอให้ช่วยประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและจริงจังในการรณรงค์บริหารจัดการขยะแต่ต้นทาง คัดแยกขยะให้มากที่สุด สำหรับขยะเปียกขอให้ครัวเรือนที่ได้รับถังพลาสติกที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ่วนมอบให้ไปแล้วดำเนินการตามที่ได้รับทราบวิธีการกำจัดในการอบรมที่ผ่านมา สำหรับครัวเรือนที่ยังไม่ได้รับ ในปีงบประมาณนี้จะดำเนินการอบรมและมอบวัสดุในการอบรมให้ดำเนินการจนกว่าจะครบทุกครัวเรือนในตำบล สำหรับครัวเรือนที่มีบ้านพักอาศัยติดกับถนนสาธารณะก็ขอความร่วมมือช่วยดูแลบริเวณหน้าบ้านอย่าให้มีขยะ ช่วยกัน

ที่ประชุม	ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ดูสวยงามด้วย และให้สำนักปลัดรีบดำเนินการจัดอบรมกลุ่มเป้าหมายที่ยังตกค้าง อยู่ให้ครบทั้งพื้นที่ต่อไป รับทราบ
ประธานสภาฯ	<b>๖.๒ เรื่องอื่นๆ</b> แจ้งว่าในวาระนี้ขอให้ส่วนราชการต่างๆและผู้นำชุมชนหรือที่ประชุมมีท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอหรือแจ้ง ให้ที่ประชุมทราบอีกก็ขอให้แจ้งได้ เมื่อเห็นว่าไม่มีแล้ว จึงกล่าวขอบคุณทุกท่านและกล่าวปิดการ ประชุม
ปิดการประชุมเวลา	๑๑.๕๕ น.
การประชุมครั้งต่อไป	ที่ประชุมไม่ได้กำหนด

ส.ต.อ.เสงี่ยม สายอุทธา **ผู้บันทึกการประชุม**  
(เสงี่ยม สายอุทธา)  
ปลัด อบต./เลขานุการสภาฯ  
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ้น ได้ตรวจรายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อย  
แล้วในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

สมพงษ์ กันทะ ประธานคณะกรรมการฯ  
(นายสมพงษ์ กันทะ)  
ไชยรัตน์ ดิอินคำ กรรมการ  
(นายไชยรัตน์ ดิอินคำ)

พัฒน์ คำนนฐิ กรรมการ  
(นายพัฒน์ คำนนฐิ)  
ชั้นทอง ดีพิชัย กรรมการและเลขานุการฯ  
(นางชั้นทอง ดีพิชัย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ้นจึงได้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

ยงยุทธ ดีคำวงศ์ **ผู้รับรองรายงานการประชุม**  
(นายยงยุทธ ดีคำวงศ์)  
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกีฮ้น  
๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

**สำเนาถูกต้อง**

ส.ต.อ.  
(เสงี่ยม สายอุทธา)  
เลขานุการสภาฯ